



บันทึกข้อความ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 3819
วันที่ 16-11-2564
เวลา 14.56 น.

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๐๐ ต่อ ๑๑๗๑ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๓๕

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/ ๗๗๔

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลขที่รับ 64481
วันที่ 16.32
เวลา 16.32 น.

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา/

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ

สวท. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการ

รายวิชาสหกิจศึกษาฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

เห็นควรมอบงานสหกิจศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

17 พ.ย. 64

17 พ.ย. 64

16 พ.ย. 64

แจ้งหัวหน้าหลักสูตรฯ ทราบ

๑๕ พ.ย. ๖๔



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการนี้จึงขอแจ้งแนวทางการจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยการฝึกสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามให้คณะ/วิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำโครงการหรืออาจให้มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดกระบวนการวิชาทดแทน หรือวิธีการอื่นใดตามที่เหมาะสมที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับที่หลักสูตรกำหนด

๒. ในกรณีที่คณะ/หลักสูตร มีความจำเป็นต้องส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ มีแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะได้รับการอนุมัติดังนี้

๒.๑ นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครบจำนวน ๒ เข็ม ซึ่งกำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนวันขออนุมัติ

๒.๒ นักศึกษาต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๒.๓ สถานประกอบการมีหนังสือตอบรับสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๓. การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สถานประกอบการให้ดำเนินการตามรูปแบบปกติ โดยถือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด หรือปรับรูปแบบการนิเทศผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือการสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

๔. กรณีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปแล้ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากขึ้น ที่ตั้งของสถานประกอบการถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้นักศึกษายกเลิกการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้สาขาวิชามอบหมายงานให้นักศึกษาในรูปแบบอื่น เช่น การจัดทำโครงการ หรือวิธีการอื่นตามที่เหมาะสม เพื่อทดแทนจำนวนชั่วโมงการฝึกงานที่ยังขาดอยู่ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒ และ มคอ. ๔ อย่างครบถ้วน โดยมอบหมายให้สาขาวิชาเป็นผู้ควบคุมและดูแล รวมทั้งประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเสมือนการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

เว้นแต่นักศึกษามีความประสงค์ปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ครบถ้วน และสถานประกอบการยังคงให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและสถานประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะดำเนินการปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการนั้นจนแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธีณรส)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย